

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สยามรัฐ(29พ.ค.59)</p>	<p>แถลงการณ์ "ฟ้าหญิงจุฬารัตน์"ทรงปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปประทับ ณ รพ.วิชัยยุทธ ฉบับที่ 2 ความว่า การผ่าตัดสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี คณะแพทย์ฯ ได้ตัดก้อนเนื้อออกออกทั้งหมด เพื่อป้องกันพระอาการอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ผลของการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาไม่พบเนื้อร้าย หลังจากผ่าตัดทรงชัยพระพาหุ (ต้นแขน) และพระกร (ปลายมือ) ได้น้อย กอปรกับยังมีพระอาการจากภาวะตับอ่อนอักเสบเดิม ทรงปวดพระนาภี (ท้อง) มีพระอาการคลื่นไส้และทรงอาเจียนเป็นบางครั้ง อีกทั้งยังทรงมีพระปรอท (ไข้) สูงบางเวลา เสวยพระกระยาหารได้น้อย และมีพระอาการอ่อนเพลียมาก</p> <p>คณะแพทย์ฯ รพ.วิชัยยุทธ จึงมีความเห็นร่วมกัน ขอพระราชทานกราบทูลให้ทรงงดการปฏิบัติพระกรณียกิจสักระยะหนึ่ง เพื่อให้ทรงพักพระวรกาย และทรงรับการถวายพระโอสถอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว</p>
<p>ทีวีช่อง 3,5,7,9,สทท ,ThaiPBS ,TNN</p>	<p>คกก.มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช 59 ของคกก.มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ณ สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เขตราชเทวี กทม. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในการให้บริการผู้ป่วย การป้องกันโรคไตเรื้อรัง งานวิชาการ การฝึกอบรม และการวิจัย โดยมีพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ศ.นพ.อรุณ คุณหญิงวรรณมา ศ.พญ.สมศรี พร้อมด้วย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธาณสุข นพ.ชาติรี บ้านชื่น คณะที่ปรึกษา รมว. สาธาณสุข แพทย์ พยาบาล และ ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ</p>
<p>ไทยโพสต์(29พ.ค.59)</p> <p>คมชัดลึก(29พ.ค.59)</p> <p>ไอ.เอ็น.เอ็น (29พ.ค.59)</p>	<p>ไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว นางนิรวรรณ อุดมวัฒนะ ผอ.รพ.สต.สร้างนางขาว อ.โพธิ์พิสัย จ.หนองคาย ออกหนังสือเตือน อสม.ทุกหมู่บ้านเฝ้าระวัง หลังได้รับรายงานจากสสจ.หนองคาย พบผู้ป่วยโรคไวรัสซิกา ในพื้นที่ ต.เชียงดา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ห้ามประชาชนในเขตรับผิดชอบเดินทางไปยังพื้นที่ อ.สร้างคอม โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ ทั้งนี้ ประเทศไทยพบโรคนี้นับตั้งแต่ปี 2506 แต่พบผู้ป่วยรายแรกในปี 2555 และตั้งแต่ปี 2555-2558 เฉลี่ย 2-5 ราย โดยผู้ป่วยแต่ละรายหายได้เอง ไม่มีการแพร่ระบาดวงกว้าง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมิต ประสันนาการ นพ.สสจ.อุดรธานี แถลงข่าวเรียก้องชาวบ้านไม่ต้องตื่นตระหนกกับการพบผู้ป่วยไข้ซิกาที่ ต.เชียงดา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี เนื่องจากไข้จากไวรัสซิกาไม่ร้ายแรงเท่าไข้เลือดออก ทีมควบคุมโรคสามารถควบคุมได้เด็ดขาดแล้ว ส่วนที่ ต.เชียงดา ทีมได้เข้าควบคุมโรคแล้ว สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันปกติ</p> <p>ผู้ป่วยไข้ซิกาเป็นแรงงานอายุ 34 ปี เดินทางไปได้หัววัน ถูกกักตัวไว้ ตอนนี้อยู่เป็นปกติ ทำงานอยู่ได้หัววัน โดยเดินทางออกจากอุดรฯ 17 พฤษภาคม ขึ้นเครื่องบินได้หัววัน 19 พฤษภาคม หลังถูกกักตัวยืนยันเป็นไข้ซิกา 21 พฤษภาคม รายงานมาประเทศไทย 22 พฤษภาคม และบ่ายวันนั้นทีมควบคุมโรคลงพื้นที่ โดยตั้งศูนย์ตอบโต้ฉุกเฉิน (อีไอซี) ส่งการปฏิบัติทันทีกำหนดเสร็จในวันต่อมา ซึ่งที่บ้านผู้ป่วยมีผู้อาศัย 5 คน ได้ตรวจเลือด-ปัสสาวะ พบผู้เป็นแม่มีเชื้อซิกา แต่ไม่มีอาการ สักรายหญิงตั้งครรภ์ 8 หมู่บ้านของ ต.เชียงดา พบมีเชื้อซิกาไม่มีอาการ 2 ราย เข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวัง</p> <p>ได้กำหนดให้ ต.เชียงดา เป็นพื้นที่สีแดงเฝ้าระวังเข้ม ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม ต.สร้างนางขาว อ.โพธิ์พิสัย จ.หนองคาย เป็นพื้นที่สีเหลืองเฝ้าติดตาม โดยในพื้นที่สีแดงต้องกำจัดยุงลายตัวแก่และลูกน้ำยุงลาย ภายใน 5 วัน สามารถจัดการได้ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม ต่อไปจะตรวจเลือด-ปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ และให้คำแนะนำ 103 ราย ในพื้นที่สีเหลือง ทั้งนี้จะควบคุมพื้นที่จากวันพบรายสุดท้าย 28 วัน โดยรายสุดท้ายพบเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ประมาณวันที่ 20 มิถุนายน จึงจะพ้นและประกาศเป็นพื้นที่ป้องกันการระบาดของโรคไข้ซิกาได้</p> <p>ส่วนกรณีที่รพ.สต.สร้างนางขาว อ.โพธิ์พิสัย จ.หนองคาย ออกหนังสือเตือนการเดินทางมาในพื้นที่ อ.สร้างคอม เป็นการเฝ้าระวัง แต่ก็ควรมีการสื่อสารกันในพื้นที่ ที่ส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสม.ด้วยกัน ที่ต้องมีการประชุมชี้แจง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผย กรณีมีการส่งหนังสือเตือนให้ระมัดระวังไวรัสซิกา ในพื้นที่อุดรธานีและหนองคาย ว่า สืบเนื่องมาจากที่ทางการได้หัววันตรวจพบคนไทยที่ไปทำงานติดเชื้อไวรัสซิกา คนไข้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ทูเดย์,ไทยโพสต์ (30 พ.ค. 59)</p>	<p>รายนี้ได้เดินทางมาพื้นที่ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทางจังหวัดจึงได้สั่งการให้พื้นที่อุดรธานี หนองคาย และพื้นที่ใกล้เคียง ปฏิบัติการตามมาตรฐานการควบคุมโรคอย่างเข้มข้นสูงสุด ยืนยันขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมโรคได้แล้ว และไม่พบผู้ป่วยในพื้นที่ จึงให้ขอประชาชนอย่าวิตกกังวล กับเอกสารที่ออกมา ส่วนญาติของคนไข้รายดังกล่าว ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญลงไปตรวจอาการทั้งหมดแล้ว ไม่พบว่าบุคคลใดมีอาการป่วย ผากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังโรคและภัยสุขภาพที่จะต้องระมัดระวังในช่วงหน้าฝน จำนวน 5 โรค อาทิ โรคทางเดินอาหาร ปอดบวม ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่ และโรคชิกกา</p> <p>-เสนอข่าว สคร.ที่ 8 อุดรธานี เปิดเผยว่า ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาใน ต.เชียงดา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี รวม 6 คน เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 1 คน ส่วนอีก 5 คน นับรวมคนที่ทำงานอยู่ในได้หวันแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ เท่ากับระยะฟักตัวของโรค โดยต้องทำให้ในรัศมี 100 เมตร ของพื้นที่ที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อไม่เหลือยุงลายหรือเหลือ 0%</p> <p>- นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขอให้ประชาชนอย่างกังวลและตื่นตระหนกเรื่องเชื้อไวรัสซิกา โดยเฉพาะกรณี จ.อุดรธานี เนื่องจากขณะนี้ผู้ป่วยตามที่ได้หวันได้รายงานมาว่า ไม่มีอาการป่วยและได้เดินทางไปยังที่พักคนงานในได้หวันแล้ว ซึ่งจากการติดตามข้อมูลของ สธ.ไม่พบรายงานผู้ป่วยเพิ่ม ยืนยันว่าประชาชนยังสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้ตามปกติ</p> <p>ส่วนกรณี ที่มีการประกาศให้หมู่บ้าน 8 แห่งใน ต.เชียงดา เป็นพื้นที่สีแดงนั้น เป็นการออกประกาศสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้เข้มงวดในการดำเนินมาตรการควบคุมป้องกันโรค ไม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ห้ามเดินทางเข้า-ออก ดังนั้นประชาชนยังสามารถเดินทางได้ตามปกติ และขอยืนยันว่าขณะนี้ เจ้าหน้าที่สามารถดูแลควบคุมโรคได้ แต่ยังคงรอให้พ้น 28 วัน โดยนับจากวันที่ 24 พ.ค.-19 มิ.ย.2559 หากไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ จึงจะประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรค สำหรับมาตรการเตรียมความพร้อมแรงงานไปทำงานต่างประเทศนั้น จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ 30 พ.ค.นี้.</p>
<p>ไทยโพสต์(30พ.ค.59)</p>	<p>-นพ.สมิต ประสันนาการ นพ.สสจ.อุดรธานี กล่าวว่า กรณีที่หญิงตั้งครรภ์ 2 คนที่พบว่ามีการติดเชื้อไวรัสซิกานั้น อยู่คนละหมู่บ้าน คนหนึ่งมีอายุครรภ์ 5 เดือน อีกคนหนึ่งมีอายุครรภ์ 6 เดือน ถูกส่งตัวไปตรวจอัลตราซาวด์ พัฒนาการของทารกในครรภ์แล้ว พบว่ามีการเจริญเติบโตเป็นปกติ หลังจากนั้นจะตรวจอัลตราซาวด์อย่างต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง จนกว่าจะคลอด และมีจิตแพทย์คอยดูแลสภาพจิตใจด้วย ซึ่งเท่าที่ได้พูดคุยทั้ง 2 คนมีสภาพจิตใจที่ดี ไม่มีความกังวล</p> <p>ทั้งนี้ ในวันที่ (30 พ.ค.) จะเก็บตัวอย่างเลือดของหญิงตั้งครรภ์มาตรวจหาเชื้ออีกครั้ง โดยคาดว่าน่าจะทราบผลในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ เบื้องต้นหญิงตั้งครรภ์ทั้ง 2 คนยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ต้องเข้มงวดในการทายากันยุงเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายมากัดแล้วแพร่เชื้อต่อ และหากไม่มีกิจกรรมที่จำเป็น ได้ขอความร่วมมือให้อยู่ในบ้าน ส่วนสมาชิกในครอบครัวของ 2 คนนี้ไม่พบว่ามีใครติดเชื้อ</p>
<p>แนวหน้า มติชน (29พ.ค.59) ข่าวสด(30พ.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ นักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ 150 คน จากสหรัฐ อังกฤษ แคนาดา นอร์เวย์ ฟิลิปปีนส์ ญี่ปุ่น บราซิล แอฟริกาใต้ ตุรกี เลบานอน และอีกหลายประเทศ ร่วมกันเรียกร้องให้เลื่อนหรือย้ายสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่นครริโอเดอจาเนโร เพราะเกรงว่าจะยิ่งทำให้ไวรัสซิกาแพร่ระบาดไปทั่วโลกมากขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติราว 500,000 คนจากทั่วโลกที่มีร่วมมหรกรรมกีฬานี้ได้รับเชื้อแล้วนำกลับไประบาดที่บ้านของตนเองได้ โดยเฉพาะพื้นที่ยากจนที่ยังไม่เคยได้รับผลกระทบจากเชื้อมี เช่น เอเชียใต้และแอฟริกา</p>
<p>ศูนย์ข่าวแปซิฟิก (29พ.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นายบรูซ อัลวาร์ด หัวหน้าสำนักงานฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่า เจ้าภาพจัดการแข่งขันมีการวางมาตรการป้องกันไว้แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการแข่งขันออกไป ขณะที่เทศบาลของนครริโอเดอจาเนโร แจ้งว่ามีอาการกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะของโรคอย่างต่อเนื่อง และคณะกรรมการโอลิมปิกสากลยืนยันไม่เปลี่ยนแปลงการแข่งขันเช่นกัน</p>
<p>แนวหน้า (30พ.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว บราซิลแถลงยืนยันว่า บราซิลไม่มีแผนที่จะเลื่อนหรือย้ายสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่นครริโอเดอจาเนโร ในเดือนสิงหาคมนี้ โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่า การจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกตามแผนจะไม่ทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อพิจารณาจากการประเมินสถานการณ์แพร่ระบาดในปัจจุบันในเกือบ 60 ประเทศทั่วโลก และ 39 ประเทศ ในทวีปอเมริกา ก็ไม่มีเหตุผลทางด้านสาธารณสุข ที่จะเลื่อนหรือยกเลิกการจัดการแข่งขัน วิธีที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงติดเชื้อก็คือการปฏิบัติตามคำแนะนำในการเดินทางขององค์การอนามัยโลก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ (30 พ.ค. 59)</p>	<p>อาการป่วยพระธัมมชโย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายแพทย์สภา กล่าวถึงกรณีลูกศิษย์วัดพระธรรมกายร้องขอให้แพทย์สภาเข้าตรวจอาการอาพาธของพระธัมมชโย รวมไปถึงกรณี พ.ท.น.พ.สิริพงศ์ พัฒนธนาวิสุทธิ รองผู้อำนวยการรพ.ค่ายภานุรังษี ออกใบรับรองแพทย์โดยไม่มีประวัติการรักษา ว่า ตอนที่แพทย์สภาที่หนังสือขอความเห็นมาจากทีเอสไอ และวัดพระธรรมกาย โดยในส่วนของทีเอสไอ เป็นกรณีการออกไปรับรองแพทย์ ซึ่งต้องดูเจตนาว่ามีความพยายามทุจริต หรือบิดเบือนข้อมูลหรือไม่ เพราะตามหลักแพทย์ทุกคนสามารถออกไปรับรองแพทย์ได้ แต่กรณีนี้เป็นการนำไปรับรองแพทย์จากส่วนราชการออกมา ซึ่งทั้งหมดจะมีการหารือในวันที่ 2 มิ.ย.นี้ และจะขอความร่วมมือจากราชวิทยาลัย และตัวแทนโรงเรียนแพทย์เข้าไปร่วมดูเรื่องนี้ด้วย เนื่องจากเกรงคำครหา เพราะมีเรื่องของการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยจะเน้นแพทย์อายุรกรรม และศัลยกรรม</p>
<p>มติชน (28พ.ค.59)</p> <p>บ้านเมือง(29พ.ค.59)</p> <p>มติชน(29พ.ค.59)</p> <p>มติชน (30พ.ค.59)</p>	<p>พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นายกฤษณ์ ผาทอง นายกสมาคมผู้เพาะปลูก ผู้บ่มและผู้ค้าใบยาสูบจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรชาวไร่ยาสูบทั่วประเทศกว่า 40,000 ครัวเรือน เรียกร้องให้ปรับแก้เนื้อหาสาระของร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ก่อนเสนอสนช.</p> <p>-ด้านนางวารภรณ์ นะมาตร์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย กล่าวว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังมีข้อห้ามอีกมากที่กระทบกับธุรกิจร้านค้าขนาดเล็กกว่า 870,000 รายทั่วประเทศ เช่น การห้ามไม่ให้ร้านค้าตั้งวางผลิตภัณฑ์ในร้าน การกำหนดการแสดงราคา กำหนดอายุคนขาย การแบ่งขายหรือการบังคับใช้ซองบุหรี่แบบเรียบ ซึ่งฝ่ายรณรงค์พยายามเน้นย้ำว่าผลกระทบต่อโชห่วยมีน้อยมาก ไม่ได้กล่าวถึงมาตรการบีบบังคับให้ร้านค้าขายได้ยากลำบากขึ้น</p> <p>-เสนอบทความ ภาคียาสูบได้กระทรวงสาธารณสุขที่ออกมาชี้แจงร่างพ.ร.บ.ยาสูบใหม่ไม่กระทบกับชาวไร่ ชื่นนิยาม “ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง” รวมเอาสมาคมชาวไร่ยาสูบอย่างชัดเจน แฉไม่ให้อำนาจออกกฎหมายลูกได้ภายหลังจำนวนมาก พร้อมเรียกร้องให้แก้ไขมาตรการสุดโต่งก่อนเสนอ สนช.</p> <p>-เสนอข่าว บริษัท ฟิลลิป มอริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ท้าวมกม.ซองบุหรี่แบบเรียบ การห้ามใช้ตราสินค้า เป็นมาตรการที่สวนทางกับนโยบายของรัฐบาลไทยในการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา อีกทั้ง มาตรการนี้ในบางประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ไม่มีผลต่อการลดลงของอัตราการสูบบุหรี่ และการค้าบุหรี่ผิดกฎหมายกลับเพิ่มขึ้นอีกด้วย</p> <p>-เสนอบทความ ฝ่ายต่อต้านผู้ประกอบการบุหรี่และเอ็นจีโอ ผลักดันพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่สธ.เสนอรัฐบาล และกำลังอยู่ในขั้นพิจารณาของกฤษฎีกาและสนช.โดยสร.ได้ประกาศตีรณณรงค์ “ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค” ซึ่งฝ่ายคัดค้านมองว่า มาตรการนี้สวนทางกับคำมั่นสัญญาของรัฐบาล ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและปกป้องธุรกิจขนาดเล็ก จึงขอเรียกร้องให้กรม.และสนช.ทบทวนความจำเป็นในการออกมาตรการนี้</p> <p>ส่วนนิต้าโพล เผยผลสำรวจความเห็นร้านค้าปลีกขนาดเล็กต่อซองเรียบ พบว่าเกิน 80% มองว่าปลอมง่าย ขัดต่อภาพลักษณ์รัฐบาลในการลดรอนสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้า มาตรการที่จะช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่ได้โดยไม่กระทบสิทธิร้านค้า ได้แก่ 1.ให้การศึกษานโยบายและวิธีการต่างๆ ในการเลิกบุหรี่ 2.เน้นการให้ความรู้เพื่อไม่ให้เด็กและเยาวชนริเริ่มการสูบบุหรี่ 3.ให้การศึกษเกี่ยวกับอันตรายและโรคที่เกี่ยวข้องจากการสูบบุหรี่</p> <p>เชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการนำไปร่างกม.เพื่อดูแลธุรกิจยาสูบ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ได้อย่างแท้จริง</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์ (28พ.ค.59)</p> <p>new)108,บ้านเมือง,สยามบันเทิง (30 พ.ค. 59)</p>	<p>วันงดสูบบุหรี่โลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อานวย กาจิณะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผย แม้อัตราการสูบบุหรี่ของไทยจะคงที่มากกว่า 2 ทศวรรษ แต่ที่น่าห่วงคือ อัตรานักสูบหน้าใหม่ที่เป็นเยาวชนมากถึงปีละ 250,000 คน วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.นี้ จะจัดรณรงค์ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ภายใต้หัวข้อ ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค เพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของซองบุหรี่แบบเรียบ หลังจากออสเตรเลียนำร่องออกกฎหมายแล้ว ขณะที่อังกฤษ ฝรั่งเศส และอีก 28 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปกำลังดำเนินการ ส่วนประเทศไทยพยายามออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ ที่ล่าสุดผ่านการพิจารณาจาก ครม. แล้ว เตรียมเสนอเรื่องต่อ สนช. ต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2559 กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โดยการนี้ ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน โดยในปีนี้อองค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ ประจำปี 2559 คือ “ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค” โดยมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเขย่าวนใจที่มีต่อตัวสินค้าบุหรี่ของผู้พบเห็นและผู้สูบบุหรี่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์หมายเหตุ ประชาชน(30พ.ค.59)</p>	<p>ประเด็นข่าว</p> <p>-เสนอบทความ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำผู้ที่สูบบุหรี่ ควรเลิกและห่างไกลจากบุหรี่ เพื่อผลดีต่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคม ซึ่งผลดีจากการเลิกบุหรี่ เช่น ประหยัดเงินจากการไม่ซื้อบุหรี่ ลมหายใจสดชื่น กลิ่นปากลดลง ทำให้เกิดความมั่นใจกลับคืนมา มีสุขภาพที่ดีขึ้น ลดการติดเชื้อทางลมหายใจ ลดการไอเรื้อรัง ผู้ใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวได้รับอากาศบริสุทธิ์มากขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีงามให้บุตรหลานในครอบครัว ที่สำคัญคือลดอัตราการเสี่ยงต่อโรคร้ายต่าง ๆ จากบุหรี่</p>
<p>เดลินิวส์ ข่าวสด เว็บไซต์ สยามรัฐ ผู้จัดการ ออนไลน์(28พ.ค.59)</p> <p>มติชนออนไลน์ (28พ.ค.59)</p> <p>มติชน (28พ.ค.59)</p>	<p>สธ.แจ้งความเอาผิดคนทำเพจปลอม</p> <p>-เสนอข่าว ตามที่มีข่าวส่งต่อทางโซเชียลมีเดียว่าพื้นที่สมุทรสาคร กรุงเทพฯ และชลบุรี พบหัวเชื้อยาไอซ์ซุกซ่อนในหัวกุ้งที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ มีเด็กนร.รับประทานแล้วเสียชีวิต 2 ราย โดยอ้างอิงว่า มาจากเพจของกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>-นพ.สุพรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. ว่า ข้อมูลดังกล่าวมาจากเพจและเว็บไซต์ปลอม www.mogpnews.com ที่มีหน้าเว็บคล้ายกับชื่อเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับฝ่ายกฎหมาย แจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี แล้ว และแจ้งเรื่องไปยังศูนย์รับข้อร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้ตรวจสอบและระงับการเผยแพร่เว็บไซต์ดังกล่าว และมอบให้</p> <p>ตรวจสอบข้อมูลที่กำลังกล่าวถึง เพื่อให้ข้อเท็จจริงแก่ประชาชนต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร สั่งการด่วนที่สุดให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สสจ.สมุทรสาคร (สสอ. 3 แห่ง) รพ.ทุกแห่งในสมุทรสาคร ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร สถานศึกษาทุกแห่ง อำเภอทุกอำเภอ และหน่วยงานความมั่นคงในจังหวัด ตรวจสอบข้อมูล และได้รับรายงานเบื้องต้นว่า ไม่มีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่สมุทรสาคร และไม่มีเหตุการณ์นักเรียนกินอาหารทะเลแล้วเป็นลมจนเสียชีวิตล่าสุดทราบว่า สธ.ได้ตรวจสอบแล้ว ไม่ใช่หน้าเว็บไซต์จริงของกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>สำหรับผู้ที่ได้เห็นเพจดังกล่าว ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพจปลอมอย่างแน่นอน เพราะมีข้อผิดพลาด เช่น หน้าเว็บไซต์ที่ไม่ใช่หน้าปัจจุบันของกระทรวงสาธารณสุข การซุกซ่อนหัวเชื้อยาไอซ์ในลักษณะตามภาพไม่สามารถทำได้ หรือถ้าทำได้คนที่กินเข้าไปก็ต้องพบอยู่ดี และไม่คุ้มกับการลงทุน การปรุงอาหารให้นักเรียนแม่ค้าจะไม่ใช้กุ้งแช่แข็ง อีกทั้งลักษณะของเด็กที่เสียชีวิตตามภาพ รอยแผลเป็นแผลคล้ายไฟไหม้มากกว่าอาการที่เกิดจากแพ้อาหารทะเล และการพิมพ์ก็ผิดพลาดหลายคำ เป็นต้น</p> <p>-เสนอข่าว นายสมจิตต์ จันทร์อัมพร เกษักรเชี่ยวชาญ สสจ.สมุทรสาคร เปิดเผยว่า ตรวจสอบในสถานบริการสาธารณสุขทั้งหมดคือ รพ.ของรัฐ รพ.สต. รพ.เอกชนในสมุทรสาครอีก 8 แห่ง ไม่พบผู้ป่วยกรณีนี้ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จที่สร้างขึ้นและส่งมาจากซานฟรานซิสโก ผลกระทบเรื่องนี้อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดในเรื่องของการบริโภคอาหารทะเล ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบทางด้านคุ้มครองผู้บริโภค จึงต้องดำเนินการกับเพจดังกล่าว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร เพื่อดำเนินคดีต่อไป</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์เลขที่ 1 วิภาวดี (28พ.ค.59)</p>	<p>คำตอบแทนรพ.สวนปรุง</p> <p>-เสนอข่าว มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รู้สึกมีความกดดันและเหมือนถูกบังคับเคี่ยวเข็ญจากคณะผู้บริหารระดับสูงของรพ.สวนปรุง อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบระบบการจ่ายเงินคำตอบแทนของรพ. ว่าใช้ระบบกฎหมายอะไรในการจัดสรรเงินให้แก่ลูกน้อง ผู้บริหารได้คนละหลาย ๆ หมื่น บางคนได้หลักแสนบาท และผู้น้อยได้คนละ 5 บาท โดยระบบแจ้งว่า มีการเสนอให้นำเงินมาเฉลี่ยให้แต่ละหน่วยงานไปจัดสรร แต่กรรมการไม่ยอม จึงต้องการให้ สตง.มาตรวจสอบรายละเอียดสร้างความกระจ่างให้ด้วย</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ,มติชน (30 พ.ค. 59)</p>	<p>ภาษีเครื่องดื่มผสมน้ำตาล</p> <p>-เสนอข่าว รายงานจากกรมสรรพสามิต แจ้งว่า มีความเห็นในการจัดเก็บอัตราภาษี จากเครื่องดื่มที่มีความหวานตามปริมาณที่กำหนด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดการบริโภคเช่นเดียวกันกับสินค้าที่ทำลายสุขภาพประเภทอื่น แต่ก่อนที่จะเสนอระดับนโยบาย ต้องสรุปเรื่องค่าความหวานที่สมควรจะมีการจัดเก็บด้วย หากกรมสรรพสามิต ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับค่าความหวานที่สมควรอยู่ในข่ายการจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมแล้ว ในแง่อัตราการจัดเก็บตามกฎหมายสรรพสามิตจะต้องมีการปรับเพิ่มขึ้น เพราะปัจจุบัน เครื่องดื่มต่าง ๆ ที่มีส่วนผสมของน้ำตาลจัดเก็บเต็มเพดานที่ 20% หากจะจัดเก็บเพิ่มก็ต้องขยายเพดาน โดยจะต้องมีการแก้ไขกฎหมาย ส่วนสินค้าเครื่องดื่มประเภทใดที่จะเข้าไปอยู่ในพิสัยเพิ่มเติม สามารถออกเป็นประกาศกระทรวงเพิ่มเติมได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>อย่างไรก็ดี การกำหนดปริมาณความหวานที่สมควรจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ยังไม่ได้ ข้อยุติว่าจะกำหนดปริมาณความหวานในระดับใด โดยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต ร่วมหารือกับ อย. เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจนั้น ขณะนี้ ยังไม่สามารถระบุได้ว่า เครื่องดื่มที่มีระดับความหวานเกินกว่าอัตราใด สมควรที่จะถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิต</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (28พ.ค.59)</p>	<p>อุบัติเหตุกับเด็กนักเรียน -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. เตือนผู้ประกอบการและพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน ดูแลสภาพรถให้พร้อมบริการอย่างปลอดภัย ให้เด็กขึ้นรถนั่งให้เรียบร้อย และปิดล็อกประตูก่อนออกรถ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ถึงที่หมายให้ตรวจดูจนมั่นใจว่าไม่มีเด็กหลงเหลืออยู่บนรถ ป้องกันเด็กถูกลืมเสียชีวิต หากประชาชนพบเห็นอุบัติเหตุ หรือพบเด็กถูกลืมไว้ในรถ และหาเจ้าของรถไม่พบ ขอให้ช่วยกันรีบให้ความช่วยเหลือเด็ก โทรแจ้งสายด่วนทีมแพทย์ฉุกเฉิน โทร 1669 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ (28พ.ค.59)</p>	<p>ไฟไหม้หอพัก.ร.พิทักษ์เกียรติวิทยา จ.เชียงราย -เสนอข่าว ความคืบหน้าของคดีไฟไหม้หอพัก.ร.พิทักษ์เกียรติวิทยา จ.เชียงราย ตำรวจเชียงรายได้เรียกตัว นางสมศรี สีห์พิทักษ์เกียรติ อายุ 67 ปี ประธานมูลนิธิพันธกิจสุขสันต์ เจ้าของที่ดินโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา และหอพักสถานสงเคราะห์บ้านเด็กร่วมใจที่เกิดเหตุไฟไหม้ มาสอบสวนที่ สภ.เวียงป่าเป้า ขณะที่ทางโรงเรียนพร้อมเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 30 พ.ค.59 -นพ.วิษระพงษ์ คำหล้า ผอ.รพ.เวียงป่าเป้า กล่าวว่า ขณะนี้ได้คืนศพให้ญาตินำกลับบ้านไปบำเพ็ญกุศล 4 ราย ส่วนคนเจ็บ 3 ราย มี ด.ญ.สุนันท์ วุฒิชัย อาการดีขึ้น ให้กลับบ้านไปแล้ว ส่วน ด.ญ.สุประวีณ์ อาจอน และ ด.ญ.นิภาพร วุฒิชัย ยังให้อยู่ดูอาการอีก 2-3 วัน หากไม่มีอาการแทรกซ้อนก็สามารถกลับบ้านได้ ส่วนศพ 13 ราย ยังอยู่รพ.ศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ รอผลพิสูจน์ดีเอ็นเอจากสถาบันนิติเวช รพ.ตำรวจ ส่วนเรื่องการเยียวยาสภาพจิตใจ ได้แบ่งทีมลงไปเยี่ยมญาติผู้เสียชีวิตและนักเรียนที่ประสบเหตุในเขตรับผิดชอบ ส่วนนอกพื้นที่ มีทีมสสจ.เชียงราย รพ.เชียงรายฯ และทีมเครือข่ายของสุขภาพจิตเขตเชียงรายทั้งหมดร่วมกันทำงาน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ แนวหน้า บางกอกโพสต์ (28พ.ค.59)</p>	<p>เหมืองทองอัครา -เสนอข่าว ชาวบ้านพิจิตร-เพชรบูรณ์ 300 คน ยื่นฟ้องแพ่ง เรียกค่าเสียหายจากเจ้าของเหมืองทองอัครา คนละ 1.5 ล้านบาท กรณีได้รับผลกระทบด้านปัญหาสุขภาพและขาดประโยชน์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมขอศาลสั่งบริษัทจ่ายเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูสุขภาพแวดล้อมอีก 50 ล้านบาท ขณะที่ศาลนัดไต่สวนและฟังคำสั่งว่าจะรับฟ้องหรือไม่ 8 ก.ค.นี้</p>
<p>ไทยรัฐ กรม ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เดลินิวส์ (28พ.ค.59) มติชน สปริงนิวส์ เดลินิวส์ (28พ.ค.59) เดลินิวส์ (28พ.ค.59)</p>	<p>สบส.ปิดรพ.เดชา -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. ยืนยันคำสั่งปิด รพ.เดชาชั่วคราว ไม่เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบการเงินบุคลากรของโรงพยาบาล ให้เวลาปรับปรุง 60 วัน หากได้มาตรฐาน ยื่นขอเปิดบริการได้อีก หรือขอขยายต่ออีก 30 วัน รวม 90 วัน หากทำไม่ได้ โดนปิดกิจการถาวร และเพิกถอนใบอนุญาต -เสนอข่าว บริษัท ศรีอยุธยา จำกัด ได้ออกหนังสือเลิกจ้างพนักงานทั้งหมด 220 คน ภายหลังจากวันที่ 12 พฤษภาคม ที่กรมสบส.มีคำสั่งปิดรพ.เดชา ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการสถานพยาบาลต่อไปได้ ประกอบกับบริษัทประสบปัญหาขาดทุนและปัญหาสภาพคล่องในการบริหาร จึงมีความจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป ส่วนค่าจ้างที่ค้างจ่ายพนักงาน เนื่องจากบริษัทเป็นเจ้าหนี้สำนักงานประกันสังคม จำนวนกว่า 10 ล้านบาท ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ สบส.ทราบว่าจะนำเงินดังกล่าวมาชำระเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานแล้ว แต่สบส.ยังไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด -เสนอข่าว นางเพ็ชรา ถาวร รองเลขาธิการ สบส. ชี้แจงว่า สบส.ไม่ได้เป็นหนี้รพ.เดชา แต่เนื่องจากการร้องเรียนจากโรงพยาบาลที่รับส่งผู้ป่วยจากรพ.เดชา ว่ารพ.เดชาไม่ชำระค่ารักษา ดังนั้น สบส.ซึ่งมีภาระผูกพันตามสัญญาที่ต้องจ่ายค่ารักษาต่อรพ.ในระบบ จึงต้องชะลอการจ่ายเงินให้กับรพ.เดชาตั้งแต่เดือนมี.ค.เป็นต้นมา เพื่อนำส่วนนี้มาจ่ายคืนให้กับรพ.ที่ทำการรักษาให้ผู้ประกันตน ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งหนังสือถึงรพ.ที่มีศักยภาพเหนือกว่าและเป็นเจ้าหนี้ของรพ.เดชา เพื่อรวบรวมยอดหนี้สินจะได้นำเงินส่วนที่ชะลอจ่ายให้รพ.เดชาไปจ่ายคืนให้รพ.เหล่านี้แทน การที่บริษัท ศรีอยุธยา ออกประกาศเช่นนี้ เป็นการปิดความรับผิดชอบมาที่สบส. และเอาเรื่องนี้มาเป็นเครื่องต่อรองให้ลูกจ้างมากอดตัน สบส.</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์ มติชน</p>	<p>ผลตรวจน้ำส้มปลอม -เสนอข่าว นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า จากการตรวจตัวอย่างน้ำส้ม 3 ตัวอย่าง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ออนไลน์ มติชน (28พ.ค.59)	<p>ที่สสจ.สระบุรีเก็บจาก 4 พ่อค้าชาวเวียดนาม รวมถึงน้ำส้มที่อย.เก็บมาจากพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 12 ตัวอย่าง ผลการตรวจสอบพบว่า มีการผสมกรดซบิกเบนโซอิก หรือสารกันบูด รวม 6 ตัวอย่าง โดยเป็นน้ำส้มที่เก็บมาจาก จ.สระบุรี 3 ตัวอย่าง และจากทั้งหมดนี้พบเกินค่ามาตรฐาน 1 ตัวอย่าง ส่วนการตรวจหาการผสมซันซิทกร พบว่ามี 4 ตัวอย่าง เป็นน้ำส้มจาก จ.สระบุรี 3 ตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม ทั้งสารกันบูดและซันซิทกรที่ตรวจพบนั้น ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด</p> <p>ส่วนการตรวจหาการผสมสี ไม่พบว่ามีการผสมสีต้องห้าม แต่พบผสมสีสังเคราะห์ (Tartrazine, Sanset yellow FCF, Ponceau 4R) โดยน้ำส้มจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบ 6 ตัวอย่าง รสผล 6 ตัวอย่าง ส่วนน้ำส้มจากสระบุรี พบทุกตัวอย่าง ซึ่งจากผลที่ออกมา มี 1 ตัวอย่าง ที่มีค่าการผสมสีในปริมาณที่เกินกำหนด ส่วนการตรวจการปนเปื้อนเชื้อโรค ผลยังไม่ออก โดยสรุปการตรวจคุณภาพทางเคมีของน้ำส้ม 15 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 2 ตัวอย่าง เพราะใช้วัตถุกันเสีย 1 ตัวอย่าง และใส่สีเกิน 1 ตัวอย่าง</p>
มติชน (28พ.ค.59)	<p>ห่วงผู้สูงอายุพลัดตกหกล้ม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ในระยะ 10 ปีมานี้ มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึง 2,500,000 คน และหกล้มตายมากกว่า 5,000 คน เหตุจากความสามารถร่างกายลดลง เช่น การมองเห็นไม่ชัด สายตาผิดปกติ เดินเซ และโรคเรื้อรัง แนะนำมาตรการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ อาทิ ให้ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป รับการประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม รวมถึงรับคำแนะนำเพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยฝึกการทรงตัวและการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ</p>
แนวหน้า (30พ.ค.59)	<p>สธ.สั่งคุมเข้มทั่วประเทศ ไข้เลือดออก-ตาแดง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า ขณะนี้มีฝนตกชุกเกือบทุกภาค บางพื้นที่มีน้ำท่วมขังทำให้เกิดโรคติดต่อและระบาดได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคตาแดงจากเชื้อไวรัส เนื่องจากสภาพอากาศที่ชื้นแฉะ เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัส ย้ำให้สสจ.ทุกจังหวัด ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน โดยเฉพาะตามโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ที่ทำงาน ห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก ขอให้ผู้ปกครองอย่าเตือนลูกหลานอย่าลงไปเล่นน้ำ เนื่องจากในน้ำท่วมขังจะมีเชื้อโรคและสิ่งสกปรกที่อยู่บนพื้นดิน เช่น มูลสัตว์ต่างๆ ขยะปนเปื้อนเป็นจำนวนมาก หากน้ำเข้าตาจะทำให้ตาอักเสบและเป็นโรคตาแดงได้</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ 4 มุมเมือง (30พ.ค.59)	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ปีนี้พบผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 58 ถึง 1.08 เท่า เสียชีวิต 16 ราย ซึ่งกลุ่มที่น่าห่วงคือ เด็กที่ชอบเล่นซอหนา มักเล่นกลางวัน และเป็นเวลาที่ยุ่งลายออกหากิน เด็ก ๆ มักชอบตามที่มีด แอบไต่โต๊ะ ยิ่งแอบนานยิ่งเสี่ยงถูกยุงลายกัดได้มาก บางคนไม่กล้าตบยุง เพราะกลัวเพื่อนหาเจอ จึงเสี่ยงเป็นไข้เลือดออกได้ง่าย จึงขอให้ผู้ปกครองให้เปลี่ยนเล่นอย่างอื่นแทน</p>
ข่าวสด(29พ.ค.529)	<p>คร.เตือน5กลุ่มโรคฤดูฝน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อานวย กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรค ได้ออกประกาศการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน 5 กลุ่ม คือ 1.โรคติดต่อทางระบบหายใจ ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม 2.โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ มาลาเรีย ไข้ปวดข้อยุงลาย หรือชิคุนกุนยา โรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกา 3.โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ได้แก่ อหิวาตกโรค และไวรัสตับอักเสบบี 4.โรคมือ เท้า ปาก 5.อันตรายจากสัตว์มีพิษ ฟ้าผ่า และอุบัติเหตุทางถนน</p>
เดลินิวส์(29พ.ค.59)	<p>โรคเอดส์</p> <p>-เสนอบทความ นพ.มัญญ ลีเชวงวงศ์ ที่ปรึกษาสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่รับเชื้อดื้อยาด้านไวรัสตั้งแต่ต้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แนวทางเวชปฏิบัติของประเทศที่พัฒนาแล้วจึงแนะนำให้แพทย์ส่งตรวจหาการดื้อยาด้านไวรัสทุกรายก่อนเริ่มการรักษา ส่วนในไทย ระยะแรกยังไม่มีความจำเป็นต้องตรวจหาการดื้อยาด้านไวรัส เพราะโอกาสพบเชื้อดื้อยาน้อยมาก แต่ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อที่กำลังได้รับยาด้านไวรัสมากกว่า 2 แสนคน ผู้ติดเชื้อไทยบางคนกินยาไม่ต่อเนื่อง ก่อให้เกิดเชื้อดื้อยา และแพร่เชื้อดื้อยาให้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ โครงการยาด้าน HIV ของสปสช.และประกันสังคมในปัจจุบันยังไม่ให้ตรวจการดื้อยา ก่อนการรักษา เพราะเห็นว่าอัตราการดื้อยาของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทยยังสูงไม่ถึง ร้อยละ 5</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทยจะนำร่องเริ่มโครงการตรวจการติดเชื้อของเชื้อ HIV Full RT-HIVDR ให้ฟรี แก่ผู้ติดเชื้อรายใหม่ก่อนเริ่มให้การรักษาประมาณ 525 คน โดยได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทยา Abbvie และภาคเอกชน gCircuit จัดงานการกุศลที่โรงแรมไฮแอท เอราวัณ เพื่อระดมทุนนำรายได้ให้สมาคมฯ และหวังว่าในอนาคตอันใกล้โครงการยาต้าน HIV ของสปสช.และประกันสังคมจะให้ตรวจฟรีหาเชื้อติดเอดส์ในผู้ติดเชื้อรายใหม่ก่อนให้การรักษาทุกราย เหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้ว</p>
<p>สยามรัฐ(29พ.ค.59)</p>	<p>โรควัณโรค</p> <p>-เสนอบทความ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการอก. เปิดเผยว่า ตามที่ได้รับแจ้งจากรพ.ในพื้นที่ภาคใต้พบยา FORECOX-Trac ซึ่งเป็นยาสูตรที่มีตัวยาสำคัญ 4 ชนิด ใช้รักษาผู้ป่วยวัณโรคมีลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นยานำเข้าจากประเทศอินเดีย โดยบริษัทแอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด อก.เป็นผู้จัดหาและกระจายตามความต้องการของสปสช. ได้ส่งตัวอย่างยาให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจ และพบว่า ยาดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานอย.และองค์การฯ จึงให้บริษัทผู้นำเข้าดำเนินการเรียกเก็บยาทั้งหมดคืนจากโรงพยาบาลต่าง ๆ รวมทั้งในคลังสำรองยาของสปสช.และองค์การเภสัชกรรมทันที และยกเลิกการจัดซื้อยาทั้งหมดที่อยู่ในแผน และส่งยาสูตรเดี่ยวทดแทนเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ป้องกันการขาดยาในระบบ อก.จะร่วมกับกรมวิทย์ฯ และอย. เพิ่มมาตรการในการตรวจสอบคุณภาพยาต่อไป</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (30พ.ค.59)</p>	<p>'เภสัชกรดีเด่น'</p> <p>-เสนอข่าว พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ เสด็จประธานโล่รางวัลเภสัชกรดีเด่น และทรงเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 ของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) โดยเภสัชกรที่ได้รับรางวัลดีเด่นประจำปี 2559 ประกอบด้วย 1.ด้านบริหารจัดการงานเภสัชกรรม ได้แก่ ภญ.ยุพา วิชาสวรรค์โยธิน รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร และ ภญ.เพลินตา สิริมานุวัฒน์ รพ.ตากสิน กรุงเทพฯ 2.ด้านการผลิตยา ได้แก่ ภก.คมกฤษ ศรีไสว รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ 3.ด้านการบริหารเภสัชกรรม ได้แก่ ภก.วิชาญ ปลื้มชัยภูมิ รพ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 4.ด้านการบริหารเภสัชกรรมปฐมภูมิ ได้แก่ ภญ.สมทรง ราชนิยม รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน จ.ขอนแก่น และ ภญ.อารีวรรณ ทองขุนดำ รพ.ควนขนุน จ.พัทลุง</p> <p>รางวัลที่งานเภสัชกรรมโรงพยาบาลดีเด่น 1 รางวัล ได้แก่ กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.กาฬสินธุ์ รางวัลเภสัชกรเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2 รางวัล ได้แก่ ภก.สมชัย วงศ์ทางประเสริฐ ผู้อุทิศตน สละเวลาในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนางานบริหารเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลในสังกัดสปสช.ให้มีประสิทธิภาพ และ ภญ. เนตรนภิส สุขนวนิช ผู้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศร่วมกับความรู้พื้นฐานทางเภสัชศาสตร์ เชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการทำงานของหน่วยบริการในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ</p>
<p>ข่าวสด (30 พ.ค. 59)</p>	<p>จิตแพทย์ห่วงนร.แต่งทหาร</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีโรงเรียนชุมชนดอนสาต อ.กระนวน จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมโดยให้เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลแต่งชุดทหาร อ้างว่าเพื่อสร้างจิตสำนึกความมีระเบียบวินัย ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง ขณะที่นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. ยกย่องว่าเป็นแนวคิดที่น่าชื่นชม อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ แต่นักวิชาการด้านเด็กชี้ว่า การปลูกฝังดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อน มีผลต่อพัฒนาการและวิถีคิดของเด็ก พร้อมเสนอแนะว่า ควรส่งเสริมให้เด็กมีวินัยผ่านกิจกรรมทางประชาธิปไตย น่าจะถูกต้องมากกว่า</p> <p>-ด้าน พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ รอง ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่า ถ้าใส่ชุดทหารอย่างเดียว ไม่เป็นผลต่อพัฒนาการเด็ก เนื่องจากตามโรงเรียนต่างๆ ก็ใส่ชุดนอกจากชุดที่ใส่ตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยู่แล้ว แต่ต้องดูที่การดูแลเด็กว่าเหมาะสมหรือไม่ต่อพัฒนาการเด็ก ถ้าใส่ชุดทหารแล้วไปฝึกกิจกรรมที่ต้องใช้ความอดทนเกินกว่าพัฒนาการของเด็กก็ไม่เหมาะสม เช่น ให้เด็กเข้าแถวกลางแดดเกินกว่าเด็กจะรับได้ น่าจะเป็นผลเสียต่อเด็กมากกว่า</p>
<p>สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น (28พ.ค.59)</p>	<p>โรงงานหล่อเหล็ก จ.ระยอง ระเบิด</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีโรงงานหล่อเหล็ก บริษัท แอปพลายด์ เมททัล พรีซิชั่นเทคโนโลยี จำกัด จ.ระยอง ซึ่งเป็นโรงงานผลิตท่อเหล็กและโลหะ ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เกิดเหตุระเบิด ทำให้พนักงานที่อยู่ในอาคารโรงงานหลอมเหล็กถูกของเหลว ซึ่งมีความร้อนสูง 200 องศา กระเด็นลวกใส่ร่างกาย บาดเจ็บสาหัส ถูกนำส่งรพ.ปลวกแดง และรพ.ระยอง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นพ.ชุมพล สุวรรณ นพ.สสจ.ระยอง กล่าวว่า อาการของพนักงาน 4 คน ยังน่าเป็นห่วง เนื่องจากของเหลวสวกบริเวณใบหน้าและร่างกายกว่า 80% ทีมแพทย์ได้ส่งไปรักษาต่อที่ห้องปลอดเชื้อรพ.เอกชน 2 คน และที่รพ.ระยอง 2 คน ส่วน 3 คนนั้น ยังคงรักษาตัวอยู่ที่ห้องผู้ป่วยรวมของรพ.ระยอง แพทย์ต้องอยู่ดูแลตลอดเวลา และคาดว่าจะใช้เวลารักษานาน</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์สารพันปัญหา (28พ.ค.59)</p>	<p>นวดแผนไทยและสปา</p> <p>-เสนอจดหมาย จากคุณอภิศักดิ์ (คนชอบนวด) เสนอว่า จากปัญหาการนำต่างด้าวมาฝึกเป็นหมอนวดทำให้สูญเสียความเป็นไทย และสปาพริตตี้ที่ทำให้ภาพลักษณ์สปาเสียหาย ทั่วประเทศมีสปาประมาณ 2,000 แห่ง ขึ้นทะเบียนจริงเพียง 500 แห่ง มีหน่วยงานจำนวนมากที่ดูแล เช่น กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งไม่รู้เรื่องนวด ส่งผลให้การเติบโตของธุรกิจสปาไม่มีความเป็นเอกภาพ ไม่มีความแข็งแกร่ง โทแบบไร้ทิศทาง ไร้การควบคุม</p> <p>-นายปรีดา ตั้งตรงจิตร ผู้บริหารโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) กล่าวว่า วัดโพธิ์เป็นตำรามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ต้องการให้เป็นศาสตร์ดูแลสุขภาพของคนไทย ขณะนี้ทุกคนแข่งกันผลิตและเปิดร้านนวดร้านสปาจำนวนมากจนขาดมาตรฐาน แต่ศาสตร์การนวดของวัดโพธิ์เป็นการแพทย์แผนไทย ต้องนำวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยอธิบาย เพื่อนำเงินเข้าประเทศไทย และต้องเพิ่มฝึกหัดอบรมความรู้การนวด โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยทางสุขอนามัยเป็นหลัก เพื่อให้ศาสตร์การนวดแสดงออกถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย จึงอยากให้ทางรัฐบาลสนใจปรับปรุงดูแลนวดแผนไทยสปาให้มีมาตรฐานต่อไป</p>
<p>ข่าวสด(29พ.ค.59)</p>	<p>นวด-สปาบนแพ</p> <p>-เสนอข่าว นายอำเภอกรมลาไสย ดร.ธงชัย ปัญญรัตน์ รองหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.กาฬสินธุ์ นายสนิท หрмаตย์ นายก อบต.เจ้าท่า นำนักท่องเที่ยวยังสุขภาพแพ เพื่อรักษาสุขภาพรูปแบบใหม่ ต่อยอดโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อเป็นสถานที่บำบัดรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยจากได้รับสารเคมีตกค้างในร่างกาย โดยการเข้าค่ายบำบัดร่วมกัน 2-3 คืน กิจกรรมมีการอบรม ฟังธรรมะ ขับสารพิษออกจากร่างกายหรือดีท็อกซ์ ทานอาหารปลอดสารพิษ และท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ซึ่งดำเนินการเมื่อปี 2558 นำร่องที่ ต.นาบอน อ.คำม่วง และ ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบำบัดหลายรุ่น สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (29พ.ค.59)</p>	<p>ประติมากรรมกรมพท.</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงความสำคัญและความหมายของประติมากรรม หม้อยาขนาดใหญ่ สูง 4 เมตร ที่ประดับผนังหน้าอาคารกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก</p>
<p>มติชน(29พ.ค.59)</p>	<p>ตำรายาวัตรราชโอรสา</p> <p>-เสนอบทความ ตำรายาวัตรราชโอรสา การแพทย์แผนไทยสมบัติชาติ ศิลปินวัตรราชโอรสารามราชวรวิหาร ได้รวบรวมแผ่นศิลาจารึกวัตรราชโอรสา จำนวน 50 แผ่น มีตำรับยาชาติกว่า 186 ตำรับ ซึ่งเป็นสูตรยารักษาโรคต่างๆ จารึกทั้ง 50 แผ่นนี้ ได้ถูกขึ้นทะเบียนคุ้มครองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขไว้ทั้งหมดแล้ว ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้ แต่ต้องขออนุญาตกับกองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ หรือติดต่อ Call Center 0-2591-7007</p>
<p>ข่าวสด (30พ.ค.59)</p>	<p>กม.คุมเฉพาะสปาเพื่อสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวถึงกรณี สปาพริตตี้ที่ทำให้สปาไทยเสื่อมเสีย รวมทั้งยังนำต่างด้าวมาอบรมนวดไทยด้วยว่า ขณะนี้การควบคุมมาตรฐานธุรกิจสปา ทั้งสปาและนวดเพื่อสุขภาพ หรือนวดเพื่อเสริมความงาม มีพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 ก.ย. 2559 หรืออีกประมาณ 4 เดือน ผู้ประกอบการจะต้องขอใบอนุญาตและปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดย สบส. เร่งชี้แจงความเข้าใจผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการกำกับมาตรฐานให้เสร็จสิ้นภายในกลางเดือน มิ.ย.นี้ ขณะเดียวกันได้จัดทำกฎหมายลูกใช้เป็นกรอบควบคุมกำกับทั้งหมด 6 ฉบับ เสร็จแล้วเช่นกัน</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (28พ.ค.59)</p>	<p>โมเดลโรงเรียน“สุขบัญญัติ”</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. เปิดเผยว่า กรมฯ เร่งปลูกฝังสร้างเด็กไทยมีสุขภาพแข็งแรง โดสมวัย ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ ป็นต้นเป้าพัฒนาโรงเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมตอนต้น 304 แห่ง ใน 76 จังหวัด สร้างโมเดล “สุขบัญญัติ” ดำเนินการควบคู่ไปกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พร้อมขยายผลลง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ชุมชน ผลการสำรวจล่าสุดในปี 2558 พบเด็กกลุ่มวัยเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับพอใช้ ร้อยละ 60 และมีพฤติกรรมสุขภาพในระดับไม่ดี ร้อยละ 18 ฟันผุร้อยละ 60 และอ้วนร้อยละ 9.5
เดลินิวส์ คอลัมน์คุณหมอบอก (28พ.ค.59)	ทุเรียน -เสนอบทความ พญ.นภาพรณ วิริยะอุตสาหกุล ผอ.สำนักโภชนาการ กรมอนามัย บอกข้อมูลโภชนาการของทุเรียนว่าเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูง ทุเรียน 1 ส่วน หรือประมาณครึ่งเม็ดขนาดกลาง จะให้พลังงาน 65 แคลอรี เทียบได้กับข้าวเกือบ 1 ทัพพี ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคไต รับประทานได้แต่ต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม
คมชัดลึก (30พ.ค.59)	เด็กไทย1%เป็น “ออทิสติกเทียม” -เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวว่า จากข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลด้านเด็กพบว่า เด็กไทยเป็น “ออทิสติกเทียม” ราว 1% ของเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี แนวโน้มพบมากกว่าออทิสติก โดยมีสมาร์ทโฟน-แท็บเล็ตเป็นตัวการ ทำให้เด็กหมกมุ่น ไม่สื่อสาร ก่ออาการ แนะพ่อแม่สังเกตพัฒนาการลูก พบไม่ตอบสนองทักษะด้านต่าง ๆ ให้รีบปรึกษาแพทย์
บ้านเมือง (28พ.ค.59)	พฤติกรรมวัยรุ่น -เสนอบทความ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นไทย ว่า เป็นปัญหาสำคัญที่สังคมไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะปัญหาซึมเศร้า ทำร้ายตนเอง พ่อแม่ผู้ปกครองต้องให้ความสนใจ และสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เพื่อจะได้ป้องกันและแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นได้ทัน ก่อนที่จะเกิดปัญหาความสูญเสียต่างๆ ตามมา
เว็บไซต์ไทยรัฐ (28พ.ค.59)	ลู่วัย 76 ป่วยสะกดเงินขึ้นวิกฤติ -เสนอข่าว วอนผู้ใจบุญช่วยเหลือ นายถนอม แจ่มกระจ่าง คุณลู่วัย 76 ปี จ.สุพรรณบุรี ป่วยสะกดเงินทั้งตัว อาการอยู่ในขั้นวิกฤติ อาศัยอยู่กับภรรยา-ลูกสาว หลานวัย 7 ขวบ พิการทางสมองแต่กำเนิด บ้านยากจน ขาดรายได้เลี้ยงครอบครัว ต้องเก็บผัก หาปลาเลี้ยงชีพ -นางมนนภัส คงดี พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.จระเข้ใหญ่ เผยว่า จากการตรวจดูอาการเบื้องต้น คาดว่า น่าจะเป็นโรคสะกดเงินที่อยู่ในขั้นวิกฤติ บางจุดมีน้ำหนองไหลออกมาด้วย และจากการที่นายถนอมยังเล่นและสัมผัสกับภรรยาและหลานอยู่ อาจเกิดการติดเชื้อทางผิวหนังที่เป็นแผลได้ ซึ่งจะต้องนำตัวนายถนอมเข้าไปตรวจอย่างละเอียดจากแพทย์เฉพาะทาง และแยกนายถนอมออกมาจากคนในครอบครัว เพื่อไม่ให้มีการติดต่อกับสัมผัส ส่วนหลานชายที่พิการทางสมองแต่กำเนิด จะแนะนำวิธีการดูแลที่ถูกต้องให้ และให้ไปตรวจรักษาที่รพ.บางปลาม้าอย่างต่อเนื่อง -ในวันเดียวกัน ได้มีกลุ่มสัปเหร่อซึ่งวัดมเหยงคณ์ วัยรุ่นจิตอาสา รวมเงินกัน 5,000 บาท ซื้อสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้ ส่วนเจ้าอาวาสวัดมะนาว ได้มอบสิ่งของที่จำเป็นแก่การยังชีพ 1 คันรถปิกอัพ นอกจากนี้ นายเมสรินทร์ สุวรรณ ผอ.รพ.สต.จระเข้ใหญ่ ได้นำทีมพยาบาล นักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเข้าไปช่วยตรวจรักษาในเบื้องต้น
บ้านเมือง(29พ.ค.59)	การจัดบริการรับ-ส่งผู้ป่วย -เสนอข่าว บอร์ด สปสช.ออกระเบียบตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ให้กองทุนสุขภาพตำบลแต่ละอบต./เทศบาล จัดรถรับ-ส่ง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังได้ หลังพบปัญหาเข้าถึงบริการต่ำ เหตุมีอุปสรรคเดินทางไปรพ.ลำบาก ไม่มีรถส่วนตัว รถสาธารณะขาดแคลน ด้านธนาคารโลกหนุนขยายบทบาทให้ออปท. ทั้งอบต.-เทศบาล มีภารกิจส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พร้อมยกต้นแบบกาฬสินธุ์ที่ อบต.และเทศบาลมีบริการจัดรถรับส่งผู้ป่วยผ่านกลไกกองทุนสุขภาพตำบล
เดลินิวส์(29พ.ค.59)	รพ.แม่สอดจับมือไอโอเอ็มเปิดคลินิก.ม. -เสนอข่าว นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานเปิดคลินิกกฎหมายรพ.แม่สอด เพื่อสนับสนุนการออกหนังสือรับรองการเกิดอย่างถูกต้องและครบถ้วนให้แก่เด็กที่เกิดในรพ.แม่สอด พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการแจ้งเกิดที่เทศบาลนครแม่สอด อีกทั้ง เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานเชิงปฏิบัติการและความร่วมมือระหว่างคลินิกกฎหมายในรพ.แม่สอด และองค์กรของรัฐ รวมทั้งหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
ผู้จัดการออนไลน์ (29พ.ค.59)	เปิดคลินิก “แม่ดาว” แห่งใหม่ -เสนอข่าว นายยรรยง กุนาคำ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกแม่ดาว บ้านสหกรณ์ ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด ศาสตราจารย์สุทธิชัย หงษ์แก้ว ประธานคลินิกแม่ดาว กล่าวว่า คลินิกแม่ดาว ยังคงต้องรับมือกับเขตพัฒนา

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เศรษฐกิจพิเศษชายแดนตาก ที่มีการหลั่งไหลของแรงงานชาวเมียนมาร์ โดยคาดว่า ในอนาคตการสาธารณสุขทุกประเภทจะต้องเตรียมรับมืออย่างมาก และแม่สอดถือเป็นด่านแรกที่จะต้องเผชิญกับการหลั่งไหลของแรงงานทางด้านนี้</p> <p>สำหรับคลินิกแม่ตาว ก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องที่ดิน ทำให้ต้องหาที่อยู่ใหม่และไม่สามารถขยายออกไปได้ แต่ขณะนี้ มีพื้นที่เป็นของตนเองแล้ว จึงต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนช่วยเหลือให้คลินิกแม่ตาวได้ก้าวต่อไป และคงอยู่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน</p>
ข่าวสด(30พ.ค.59)	<p>รณรงค์คัดแยกขยะ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผอ.รพ.มหาสารคาม กล่าวถึงการรณรงค์คัดแยกขยะลดโรคร้ายคลายโลกร้อน ว่า ได้รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะในครัวเรือนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ อาทิ ขยะที่ย่อยสลายได้ ขยะเปียก นำไปทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ ส่วนขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ ให้แยกไปขาย ทำให้มีรายได้เข้าครัวเรือน สำหรับขยะที่เป็นพิษ เช่น หลอดไฟ กระป๋องสีสเปรย์ ยาฉีดยุงแมลงสาบ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ให้นำไปแลกที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม และรณรงค์ให้บุคลากรรพ.มหาสารคาม ใช้ปืนโตใส่อาหารมาบริโภคแทนกล่องโฟม ไม่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง และขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกคนเป็นต้นแบบ ในการพัฒนา 5 ส คือ สะอาด สะสาง สะดวก สร้างนิสัย สุขลักษณะ และลดขยะโดยไม่ใช้ขยะที่ทำลายยากในรพ.</p>
มติชน(30พ.ค.59)	<p>รณรงค์ใส่ฟันเทียม</p> <p>-เสนอข่าว นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รอง ผวจ.ระนอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ใส่ฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นพ.ชัยพร สุชาติสุนทร นพ.สสจ.ระนอง พร้อมผู้บริหาร รพ.ระนอง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีการให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป อีกทั้งจัดบริการทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์ (28พ.ค.59)	<p>กองทัพหนุนนับล้านบุกรร.</p> <p>-เสนอข่าว พบหนอนนับล้านตัวที่ รร.บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาจารย์ จ.นครราชสีมา จนเทศบาลต้องส่ง จนท. อสม.ช่วยกวาดให้พ้นจากโรงเรียน พร้อมประสานหน่วยควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงหาวิธีกำจัด เนื่องจากบางคนจะเกิดอาการแพ้ เป็นผื่นขึ้นตามผิวหนัง</p>
กรมประชาสัมพันธ์ (28พ.ค.59)	<p>ไข้เหลือง</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก กล่าวว่า การระบาดของโรคไข้เหลืองในแองโกลา ทำให้ผู้เสียชีวิตมากกว่า 300 คนแล้ว ตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา และมีการแพร่ระบาดไปยังคองโก เคนยา และจีนแล้ว จากข้อมูลล่าสุดเมื่อวานนี้ มีรายงานจากแองโกลาว่า มีผู้ป่วยที่ต้องสงสัยว่าเป็นโรคไข้เหลืองแล้ว 2,536 คน และมีผู้เสียชีวิต 301 คน แม้จะมีการแจกจ่ายวัคซีนในเมืองต่างๆ แก่ประชาชนมากกว่า 7 ล้านคน แต่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสยังคงเกิดขึ้นในบางพื้นที่ และโรคดังกล่าวมีขุมเป็นพาหะของโรค</p>
แนวหน้า (29พ.ค.59)	<p>ตำหนิคำแนะนำกินไขมันไม่อิ่ม</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานสาธารณสุขอังกฤษตำหนิกรณี National Obesity Forum องค์กรต่อสู้กับปัญหาโรคอ้วนของสหราชอาณาจักร เผยแพร่รายงานที่ระบุว่า การบริโภคไขมันอาจช่วยลดปัญหาโรคอ้วนและเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ โดยชี้ว่าเป็นรายงานที่ไร้ความรับผิดชอบ ก่อนหน้านั้น National Obesity Forum กล่าวหาว่า ข้อเสนอแนะการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของทางการ เช่น การส่งเสริมให้ทานอาหารไขมันต่ำนั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพ และควรยกเลิกข้อเสนอแนะเหล่านั้นเสีย</p> <p>-ดร.อาซิม มัลโฮตรา ที่ปรึกษาอาวุโสของ National Obesity Forum บอกว่า การส่งเสริมให้ประชาชนทานอาหารไขมันต่ำเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของการแพทย์ปัจจุบัน พร้อมแนะนำการกินไขมันไม่ทำให้อ้วน นอกจากนี้ยังชี้ว่า ไขมันอิ่มตัวไม่ทำให้เกิดโรคหัวใจ และควรหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปที่มีป้าย "ไขมันต่ำ" หรือ "คอเลสเตอรอลต่ำ" รวมทั้งให้เลิกนับแคลอรีในอาหาร เป็นต้น</p>
ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ มติชน (28พ.ค.59)	<p>ผู้ป่วยดื้อยาปฏิชีวนะทุกชนิดรายแรก</p> <p>-เสนอข่าว ผอ.ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐ โธมัส ฟรายเดน เผยว่า พบผู้ป่วยรายแรกของประเทศที่ติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งดื้อยาปฏิชีวนะทุกชนิด แม้แต่ยาโคลิสตินก็ไม่สามารถควบคุมการติดเชื้อของผู้ป่วยรายนี้ได้ ผู้ป่วยรายนี้เป็นหญิงวัย 49 ปีอยู่ในรัฐเพนซิลวาเนีย ตามประวัติไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา เธอเข้ารับการรักษาตัวในคลินิกแห่งหนึ่งเมื่อวันที่ 26 เม.ย. โดยมีอาการติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	-นายโทมัส ฟรีเดน ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (ซีดีซี) ของสหรัฐฯ เรียกร้องให้ทำการวิจัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อพัฒนายาปฏิชีวนะชนิดใหม่ๆ และควบคุมการใช้ยาที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ดีขึ้น ขณะที่รายงานระบุว่า แบคทีเรียดื้อยาตัวล่าสุดรู้จักกันในนาม เอ็มซีอาร์-7 พบในจีนและในภูมิภาคยุโรปด้วย
เดลินิวส์ คอลัมน์ ล้ำโลก (30พ.ค.59)	แอปฯ เครือข่ายแพทย์ทั่วโลก -เสนอข่าว คณะศัลยแพทย์ชาวเนเธอร์แลนด์ เปิดตัวแอปพลิเคชัน MDLinking เพื่อให้แพทย์จากทั่วโลกแบ่งปันวิธีการและดูแลคนไข้ที่ดีที่สุด มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งจากยุโรป แอฟริกา เอเชีย และสหรัฐลงทะเบียนใช้งานแอปฯ ดังกล่าวแล้ว โดยแอปฯ นี้จะประมวลผลการถ่ายทอดสดออนไลน์เข้ากับการส่งข้อความด่วน และการจัดการเครือข่ายภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยสูง

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

